

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขี้

สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2561

วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขี้

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นางน้ำส้ม เกตุวงษ์	ประธานสภา	
2	นางทัศนีย์ อำนวยค์	รองประธานสภา	
3	นายมนัส มาน้อย	ส.อบต.หมู่ที่ 2	
4	นายสองเมือง นาคเมฆ	ส.อบต.หมู่ที่ 2	
5	นายรำไพ โมลาตาย	ส.อบต.หมู่ที่ 3	
6	นายละยอง คงสุข	ส.อบต.หมู่ที่ 3	
7	นายบำรุง ถ้วนคำ	ส.อบต.หมู่ที่ 4	
8	นายประกิจ พลจักร	ส.อบต.หมู่ที่ 5	
9	นายบุญส่ง อาชาพล	ส.อบต.หมู่ที่ 5	
10	นายมานิต รุกขชาติ	ส.อบต.หมู่ที่ 6	
11	นายมานัส หงษ์ยนต์	ส.อบต.หมู่ที่ 6	
12	นายสงวน ถาวร	ส.อบต.หมู่ที่ 7	
13	นายสนัด คชรักษ์	ส.อบต.หมู่ที่ 7	
14	นายบุญสม จ้อยม่วง	ส.อบต.หมู่ที่ 8	
15	นายดำรงค์ สำราญ	ส.อบต.หมู่ที่ 8	
16	นายอุดม เจริญขวัญ	ส.อบต.หมู่ที่ 9	
17	นางนิยม ทิพอุเทน	ส.อบต.หมู่ที่ 9	
18	นางโสน พสแก้ว	เลขานุการสภา อบต.ห้วยขี้	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1	นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	
2	นายสมชาย เกตุวงษ์	รองนายก อบต.	
3	นางดอกไม้ พลเคน	รองนายก อบต.	
4	นายอารีระ อินทพงษ์	เลขานุการนายก อบต.	
5	นายสุวิทย์ สอนนิล	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	
6	นายประสิทธิ์ มีบัว	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	
7	นางปรวพรรณ ไตรวาท	ผู้อำนวยการกองศึกษา	
8	นางสาวสาลินี กัญหาบุญ	หัวหน้าสำนักปลัด	ส.ก. ๑
9	นางสาวคมคาย สังค	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
10	นางสาวกรรณก หญาลาภ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	
11	นางพนารัตน์ เศษผล	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
12	นายอนุวัตร โพธิ์ประสาธ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องพิจารณา

๓.๑ การเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๓.๒ การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

๓.๓ การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

๓.๔ การพิจารณาจัดตั้งวัดบ้านลานไม้ หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกำแพงเพชร

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานสถานะการเงินการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และรายงาน
เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

บัดนี้ที่ประชุมได้มาโดยพร้อมเพรียงแล้ว มีสมาชิกมาประชุมจำนวน ๑๘ คน ลาประชุม - คน ขาดประชุม -
ครบองค์ประชุมแล้วเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ได้จุดเทียนบูชาพระพุทธร และ
กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บัดนี้

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุม
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ประธานสภา ตามเอกสารรายงานการประชุมที่ได้สำเนาให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน จำนวน ๙
หน้า ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจเรียบร้อยแล้วเมื่อวันจันทร์ที่
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขข้อความอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีมติ
ขอมติในการรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ขอมติด้วยค่ะ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบจำนวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานสภา ๓.๑ การเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เนื่องจากบัดนี้ถึงหัวเวลาที่จะดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งทางผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งได้
เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งพิจารณา สำหรับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นั้น ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ
แต่ที่ประชุมสภาจะสามารถอนุมัติวาระเดียวก็ได้

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่
สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา

โดยให้ประธานสภาเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติผู้ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมี
มติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
นั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่น ประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว

เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจ
 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ ขอเชิญนายกองค์การ
 บริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ให้รายละเอียดค่าแถมลงงบประมาณประกอบงบประมาณ
 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยค่ะ
 เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ผมนายจรศักดิ์ อินทพงษ์
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
 ตำบลห้วยยั้ง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งอีกครั้งหนึ่ง ในโอกาสนี้
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง จึงแถลงให้ท่านประธานสภาและสมาชิก
 ทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการ
 ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้

สถานการณ์คลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบล
 ได้ประมาณรายรับไว้ จำนวน ๓๑,๑๖๖,๘๐๐.-บาท โดยในส่วนของรายได้ที่องค์กา
 บริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง จะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
 ในส่วนของประมาณรายจ่ายได้กำหนดวงเงินรายจ่ายไว้ จำนวน ๓๑,๑๖๖,๘๐๐.
 บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปจัดทำบริการสาธารณะด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
 ยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการจัดทำ
 งบประมาณแบบสมดุลย์ (รายรับเท่ากับรายจ่าย) นอกจากนั้นขณะนี้้องค์การบริหาร
 ส่วนตำบลมีเงินสะสมคงเหลือ ๓,๐๙๔,๘๐๒.๗๑.-บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ได้
 สำเนาแจกให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 ห้วยยั้ง ซึ่งจะได้เปิดดูไปพร้อมๆกัน (รายละเอียดตามเอกสารร่างข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)
 ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ได้แถลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปแล้ว มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
 ส่วนตำบลท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่

ถ้าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใดประสงค์จะอภิปราย ก็
 ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้หรือไม่ ขอมติท
 ประชุมด้วยค่ะ
 มีมติเห็นชอบรับหลักการ เวลา ๑๑.๔๕ น. จำนวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง ๑
 เสียง(ประธานสภางดออกเสียง)
 เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
 ก็จะดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
 สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับ
 หลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรรูปนิติพิจารณา และที่ประชุมสภา
 ท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรรูปนิติด้วย

ระเบียบ

นายก อบต.

ระเบียบ

ระเบียบ

ระเบียบ

ประธานสภา

ที่ประชุม

ประธานสภา

สภาท้องถิ่นจะให้
ายกองค้การ
อบงบประมาณ

ดี อินทพงษ์
การบริหารส่วน

งบประมาณ
นโอกาสนี้

สภาและสมาชิก
ายในการ

หารส่วนตำบล
ายได้ที่องค์การ

าเพียงขึ้น และ
๑,๑๖๖,๘๐๐.-

ระสิทธิภาพ
จัดทำ

องค์การบริหาร
ยดตามที่ได้

บัญญัติ
ประมาณ

ารบริหาร
อภิปราย ก็

ห้ร่าง
ไม่ ขอมตท

เสียง ๑

แล้ว
ุม

รับ
ะชุมสภา

บัญญัติด้วย

- ประธานสภาฯ
- นายบำรุง ถ้วนคำ
- ประธานสภาฯ
- นายสองเมือง นาคเมฆ
- นายประกิจ พลไกร
- ประธานสภาฯ
- นางนิยม ทิพอุเทน
- ประธานสภาฯ
- นายอุดม เจริญขวัญ
- นายละยอง คงสุข
- ประธานสภาฯ
- นายสงวน ถาวร
- ประธานสภาฯ
- นายบุญสม จ้อยม่วง
- นายมานัส หงษ์ยนต์

ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกท้องถิ่นผู้ใดควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอ
คำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายชื่อและเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ

การเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบทำเยียบนี้ ฯลฯ
ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อผู้ที่จะเห็นสมควร
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ ได้เลยคะ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง กระทบ นายบำรุง ถ้วนคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๔ ขอเสนอ นายสนัด คชรักษ์ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๗ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ

ขอสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รับรองสองท่านคะ
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง กระทบนายสองเมือง
นาคเมฆ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒ ขอรับรองครับ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง กระทบนายประกิจ พลไกร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕ ขอรับรองครับ
ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อผู้ที่จะเห็นสมควร
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ ได้เลยคะ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ดิฉัน นางนิยม ทิพอุเทน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๙ ขอเสนอนายดำรงค์ สำราญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ค่ะ

ขอสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รับรองรองสองท่านคะ
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง กระทบนายอุดม
เจริญขวัญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๙ ขอรับรองครับ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง กระทบนายละยอง คงสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓ ขอรับรองครับ
ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อผู้ที่จะเห็นสมควร
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ ได้เลยคะ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง กระทบนายสงวน ถาวร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๗ ขอเสนอ นายรำไพ โมลาฉาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ

ขอสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รับรองรองสองท่านคะ
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง กระทบนายบุญสม จ้อยม่วง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘ ขอรับรองครับ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง กระทบนายมานัส หงษ์ยนต์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓ ขอรับรองครับ

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่คะ ถ้าไม่มีมติฉันขอ
มติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบการเลือกคณะกรรมการแปรรูป จำนวน ๓
คน ดังนี้

- ๑.นายสนัด คชรัักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๗
 - ๒.นายดำรงค์ สำราญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘
 - ๓.นายรำไพ โมลาบาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓
- ขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ

มติที่ประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ตามที่
เสนอจำนวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)
ขอให้คณะกรรมการแปรรูป ได้กำหนดระยะเวลาการแปรรูปเพื่อให้สมาชิกที่
ประสงค์จะแปรรูปได้เสนอกับประธานคณะกรรมการการแปรรูปต่อไปค่ะ

ประธานสภาฯ เมื่อได้คณะกรรมการแปรรูปครบแล้วประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมอบ
ให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรียกประชุมคณะกรรมการแปรรูป
เพื่อประชุมเลือกประธานกรรมการ, กรรมการ และเลขานุการแปรรูป พร้อม
ปรึกษาหาหรือกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรรูปด้วย

ขอพักการประชุม ๑๕ นาที เพื่อให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยยั้ง เรียกประชุมคณะกรรมการแปรรูปเพื่อประชุมเลือกประธาน
กรรมการ, กรรมการ และเลขานุการแปรรูป พร้อมปรึกษาหาหรือกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรรูปด้วย

ขอพักการประชุม ๑๕ นาที

ประธานสภาฯ เริ่มการประชุมต่อ

ขอให้คณะกรรมการแปรรูปได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรรูปด้วย

นายดำรงค์ สำราญ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง กระผมนายดำรงค์ สำราญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘ ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการ
แปรรูปที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งได้สอบถามเพื่อกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรรูป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าต้องส่ง
ให้คณะกรรมการแปรรูปพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไป
ให้คณะกรรมการแปรรูปพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรรูปต่อคณะกรรมการแปรรูป
ด้วย

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรรูปได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่
มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรรูปและมติของคณะกรรมการคำ
แปรรูปเกี่ยวกับการแปรรูปนั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรรูป ตลอดจนการสงวนคำแปรรูปด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่น

นขอ
ก
ที่
อบ
เปร
้อม
ร
ง
ไป
ง
ติ
ทีก
ไม่
คำ
ถีน

ส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุม
พิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ที่ประชุมคณะกรรมการแปรรูปได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรรูป โดยมีกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติดังนี้

- วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐น.
- วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐น.
- วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐น.
- วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๐.๓๐น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ครับ

ขอมติที่ประชุมกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ค่ะ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ตามที่เสนอ
จำนวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

-กำหนดระยะเวลาสมัยประชุมสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
(และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ มาตรา๘๗/๒^๖) ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคห้า ให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด หรือมีมติไม่
เห็นชอบให้ตราข้อบัญญัตินั้น ให้ร่างข้อบัญญัตินั้นตกไป และให้ใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีที่แล้วพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ให้
นายอำเภอเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้คำสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

- เรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เสนอในการกำหนดสมัย
ประชุมสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ พร้อมเวลา ด้วยค่ะ

นายมานิต รุกขชาติ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง กระผมนายมานิต รุกขชาติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖ ขอเสนอให้มีการประชุมสมัย
ประชุมสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ครับ

ประธานสภาฯ

ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รับรองสองท่านค่ะ

นายบุญส่ง อาชาพล

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กระผมนายบุญส่ง อาชาพล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕ ขอรับรอง ครับ

นายมนัส มาน้อย

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กระผมนายมนัส มาน้อย สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒ ขอรับรอง ครับ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่คะ ถ้าไม่มีมติฉันท
ขอมติที่ประชุมในการกำหนดสมัยประชุมสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันพุธที่

๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ขอมติที่ประชุมค่ะ

มติที่ประชุม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ตามที่เสนอ
จำนวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

ประธานสภาฯ

เมื่อได้กำหนดระยะเวลาการเสนอคำแปรญัตติแล้วดิฉันจะเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กับคณะกรรมการประญัตติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๙,๕๐ การประชุมการแปรญัตติ วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ ถึง วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. และที่ประชุมกำหนดวันประชุมสภา เพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ตามลำดับ ให้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง แต่งกายสวมเครื่องแบบชุดเก่า

ประธานสภาฯ

๓.๒ การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

- ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ที่ ๒๔๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งได้หมดวาระ คณะกรรมการดังกล่าวมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ จึงทำให้ต้องมีการเลือกคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นใหม่ จำนวน ๓ คน

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘(๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จึงขอให้สมาชิกสภาฯ กัดเลือก

อำนาจหน้าที่ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

(๑) กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก

๑.๑ อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง

๑.๒ ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

๑.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้น้ำหนักดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่สำคัญ และมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๑.๔ กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

๑.๕ นโยบาย ของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น

๑.๖ แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน

ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนา ให้คำนึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่นและความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย

(๒) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกาจัดทำร่างแผนพัฒนา

ในการจัดทำร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง นำปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่

(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดำเนินงาน

(๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒)

(๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

(๗) ในกรณี้องค์การบริหารส่วนตำบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

- การเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ท่านที่ ๑ เชิญท่านสมาชิกเสนอค่ะ

- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ดิฉันนางนิยม ทิพอุเทน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง หมู่ที่ ๙ ขอเสนอนายรำไพ โมลาลาย เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

- ขอผู้รับรองค่ะ

- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง กระผมนายดำรงค์ สำราญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง หมู่ที่ ๘ ขอรับรอง

- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง กระผมนายอุดม เจริญขวัญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง หมู่ที่ ๙ ขอรับรอง

- การเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งท่านที่ ๒ เชิญท่านสมาชิกเสนอค่ะ

ประธานสภาฯ

นางนิยม ทิพอุเทน
(ส.อบต.หมู่ ๙)

ประธานสภาฯ

นายดำรงค์ สำราญ
(ส.อบต.หมู่ ๘)

นายอุดม เจริญขวัญ
(ส.อบต.หมู่ ๙)

ประธานสภาฯ

1
30

๑

น

าร
ำ

นา

ก

าจ

ให้
แก้ไข

อง

- ประธานสภา - ดำเนินการเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ท่านที่ ๒ เชิญท่านสมาชิก
เสนอค่ะ
- นายสงวน ถาวร (ส.อบต.หมู่ ๗) - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง กระผมนายสงวน ถาวร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง หมู่ที่ ๗ ขอเสนอนายประกิจ พลไกร
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
- ประธานสภา - ขอรับรองค่ะ
- นายมานิต รุกขชาติ (ส.อบต. หมู่ ๖) - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง กระผมนายมานิต รุกขชาติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง หมู่ที่ ๖ ขอรับรอง
- นางนิยม ทิพอุเทน (ส.อบต.หมู่ ๙) - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ดิฉันนางนิยม ทิพอุเทน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง หมู่ที่ ๙ ขอรับรอง
- ประธานสภา - ดำเนินการเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ท่านที่ ๓ เชิญท่านสมาชิก
เสนอค่ะ
- นายประกิจ พลไกร (ส.อบต.หมู่ ๕) - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง กระผมนายประกิจ พลไกร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง หมู่ที่ ๕ ขอเสนอนายมานิต รุกขชาติ
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
- ประธานสภา - ขอรับรองค่ะ
- นายอุดม เจริญขวัญ (ส.อบต.หมู่ ๙) - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง กระผมนายอุดม เจริญขวัญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง หมู่ที่ ๙ ขอรับรอง
- นายสงวน ถาวร (ส.อบต.หมู่ ๗) - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง กระผมนายสงวน ถาวร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง หมู่ที่ ๗ ขอรับรอง
- ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดเสนอ คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประกอบด้วย
๑. นางโสน พลแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง หมู่ที่ ๑
เป็นกรรมการ
 ๒. นายประกิจ พลไกร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง หมู่ที่ ๕
เป็นกรรมการ
 ๓. นายมานิต รุกขชาติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง หมู่ที่ ๖
เป็นกรรมการ
- ขอมติที่ประชุมค่ะ
- ที่ประชุม - เห็นชอบ และอนุมัติ จำนวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
(ประธานสภางดออกเสียง) ค่ะ

ชิก

กร
ยยัง

ติ

ชิก

ร
ก
ติ
ยยัง

วัญ

ม

;

๐

ประธานสภาฯ

นายกฯ อบต.

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

ประธานสภาฯ
นายกฯ อบต.

รองปลัด อบต.ฯ

ที่ประชุม

๓.๔ การพิจารณาจัดตั้งวัดบ้านลานไผ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพราณ
กระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ให้รายละเอียดการพิจารณาจัดตั้ง
วัดบ้านลานไผ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ด้วยค่ะ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผมนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่องการพิจารณาจัดตั้งวัดบ้านลานไผ่ หมู่ที่
๙ ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร นำเรียนชี้แจงเรื่อง ดัง
มีรายละเอียดดังนี้ (ตามเอกสารแนบ)

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่คะ ถ้าไม่มีดิฉัน
ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาจัดตั้งวัดบ้านลานไผ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยยั้ง อำเภอ
พราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ขอมติที่ประชุมค่ะ
เห็นชอบ และอนุมัติ จำนวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
(ประธานสภาฯงดออกเสียง) ค่ะ

เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานสถานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และรายงาน
เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ให้รายละเอียดด้วยค่ะ
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผมนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ขอเรียนชี้แจงดังนี้ในปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑ ได้มีรายการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และรายงานเงิน
สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขออนุญาตให้นายประสิทธิ์ มีบัว
ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกอง
คลัง ได้ชี้แจงครับ

เรียนประธานฯ กระผม นายประสิทธิ์ มีบัว ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง ขอ นำเรียนชี้แจงเรื่อง รายรับ -
รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
และรายงานเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังมีรายละเอียดดังนี้
(ตามเอกสารแนบ)

รับทราบ

ประธานสภาฯ

มีเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ดิฉันขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยยั้ง สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ บัดนี้

ปิดประชุม

เวลา ๑๒.๔๕ น.

ลงชื่อ

ทศ

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางโสน พลแก้ว)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

ลงชื่อ

ฉ -

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางน้ำส้ม เกตุวงษ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

คณะกรรมการการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ..... *สว*

(นายสงวน ถาวร)

ประธานคณะกรรมการฯ

ลงชื่อ..... *จ. ใ*

(นายมานิต รุกขชาติ)

รองประธานคณะกรรมการฯ

ลงชื่อ..... *Ban*

(นายมานัส หงษ์ยนต์)